



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก สยามรัฐ ผจก.รายวัน 360 ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า	สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวว่า การทำงานในพื้นที่ขอให้ระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครลงพื้นที่จุดฮอตสปอต แก้ไขปัญหาให้ได้ทันทีที่ จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไม่ให้ขยายพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ระยะสั้น ได้กำชับจังหวัดและกองทัพในพื้นที่เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำ จัดพื้นที่เซฟตี้โซน ให้มีการตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป่าและจับกุมผู้กระทำความผิด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องดำเนินการภายใน 7 วัน แบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ 1.เขตเมืองเรื่องสุขภาพประชาชน 2.พื้นที่ทำกิน และ 3.พื้นที่ป่าภูเขา ระยะปานกลาง ต้องทำแผนการแก้ไขปัญหาภายใน 2 ปี และระยะยาว แผนงานภายใน 5 ปี ต้องปลูกจิตสำนึกสร้างแรงจูงใจต่อเกษตรกร การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
สำนักข่าวไทย	-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ว่า ได้ให้ รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สต. ทั้งหมด 538 แห่ง จัดเตรียมห้องสะอาดรองรับผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเสี่ยง จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย ให้ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอสม.เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่ง สสจ.หลายแห่งได้ดำเนินโครงการ “อสม.เคาะประตูสู้ควันไฟ เพื่อลมหายใจของทุกคน”
ทีวีช่อง TNN ThaiPBS	-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สสจ.เร่งดูแลและติดตามปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดย สธ.ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย 8 แสนชิ้นและให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องอยู่นอกบ้านเป็นเวลานานให้สวมหน้ากาก N95
ทีวีช่อง TNN	ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ระบุว่า ขณะนี้หน้ากาก N95 ไม่ขาดตลาด แต่มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น อย.ได้ประสานบริษัทนำเข้าหน้ากาก N95 ให้เพิ่มปริมาณการนำเข้า และเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตกับบริษัทที่สนใจจัดแจ้งเป็นผู้นำเข้าหน้ากาก N95
สำนักข่าวไทย	-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควันอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงานในพื้นที่ และส่งทีม SRRT ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน
ไทยรัฐ	-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้มอบให้ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง และให้ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดห้องสะอาด เพื่อป้องกันและลดสัมผัสฝุ่น PM2.5 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่แพทย์ให้คำแนะนำ
ประชาชาติธุรกิจ	-เสนอข่าว นพ.พงษ์พนธ์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน นำคณะแพทย์และพยาบาลกว่า 30 คน รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน และทราบถึงพิษภัยอันตรายจากหมอกควันจากไฟฟ้า พร้อมกับนำหน้ากากไปแจกจ่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
	-เสนอบทความว่า การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ตามมติครม. 12 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ล่าสุดหลายหน่วยงานระบุตรงกันว่าสาเหตุหลักเกิดจากการเผา เมาวัสดุทางการเกษตรทั้งในประเทศไทยและชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
มติชน ไอเอ็นเอ็น ไทยรัฐ	กัญชา -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ความคืบหน้าการแจ้งขอนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาตามที่ อย.ได้เปิดบริการให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ภายหลังจากที่ประกาศ สธ. ที่เกี่ยวกับการนิรโทษและ

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ สำหรับสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้สอบถามเข้ามา ยิงช่องทางสายด่วน ออย. 1556 จำนวน 892 ราย โทรศัพท์สอบถามกองควบคุมวัตถุเสพติด ออย. 63 ราย และที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 5 ราย คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ การนำเข้า และการส่งออก มีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 174 ราย และผู้ประกอบวิชาชีพ 1 ราย สำหรับตัวเลขสะสม ตั้งแต่เริ่มเปิดรับแจ้ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงปัจจุบัน มีโทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ ออย. 7,411 ราย และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 526 ราย และว่า ออย.ขอเน้นย้ำว่า การรับแจ้งครอบครองกัญชาดังกล่าวเป็นการแจ้งใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการใช้รักษาโรคเท่านั้น ไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูก จำหน่าย หรือดำเนินการอื่นแต่อย่างใด รวมถึงไม่ให้มีการโฆษณา การนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุเทพ เสี่ยมศักดิ์ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย(สทท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ห้องประชุม อบต. จ.ปราจีนบุรี มีการประชุมกรรมการระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนการปลูกกัญชา การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม กรรมการหรือข้อกฎหมาย โดยประเทศไทยมีจังหวัดนำร่องปลูกกัญชาอย่างถูกต้องได้แล้วเป็นรายแรกที่ จ.สกลนคร ซึ่ง สภากัญชาแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อาทิ สนับสนุนการปลูกกัญชา สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเป็นยาในการบำบัดรักษา สนับสนุนการส่งออกเพื่อเป็นยารักษานำเงินตราเข้าสู่ประเทศโดยถูกต้อง ที่ จ.ปราจีนบุรี มีการศึกษา เรื่องการปลูกกัญชา ที่ ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการศึกษาวิจัยสำหรับเป็นสมุนไพร โดยอยู่ระหว่างการวิจัยในระบบปิด และมีแนวโน้ม ส่งเสริมการปลูกระบบเปิดต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก เติลินิวส์ เว็บไซต์ Ch3 เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ sanook</p> <p>มติชน เติลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล มีการเน้นย้ำ เข้มงวด กวดขันในจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก เช่น ถนนข้าวสาร สีลม อาร์ซีเอ เอเชียทีค คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น จ. เชียงใหม่ จ.สงขลา เป็นต้น โดยจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าคอยดูแลความปลอดภัย ทำงานร่วมกับทหาร และ ฝ่ายปกครอง สำหรับข้อห้ามที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามใช้น้ำแข็ง น้ำไม่สะอาด ห้ามดื่มสุราบนรถ ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า ห้ามขายสุรา ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอความร่วมมือเยาวชน แต่งกายให้มิดชิด ส่วนการเล่นน้ำหลังรถกระบะ สามารถเล่นได้ แต่ต้องดูความเหมาะสมเป็นกรณีไป และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทาง ได้ทำการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอินบางพลี) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสู่ สวีสต์) เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เม.ย.</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดกิจกรรม “Thailand Big move Road Safety” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุสู่เส้นทางถนนปลอดภัย โดย สสส. ร่วมกับ สข. และภาคีเครือข่ายได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังเครือข่ายภาคประชาชน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมเป็นกำลังในการสอดส่องดูแลให้ถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการคนเห็นคน โดยใช้แนวคิด “เปลี่ยนจากคนเกาะรั้วมาเป็นนักแสดง” ทำให้ได้มีบทบาท คิดวิเคราะห์ เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมแลกเปลี่ยน หา จุดอ่อนจุดแข็ง ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจนำไปขยายผลจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด เริ่มจาก 10 จังหวัด แก้ไข ได้ 30 จุดเสี่ยง ขยายไปใน 283 อำเภอเสี่ยง และภายในปีนี้คาดว่าจะครบทั้ง 77 จังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.สิทธิชัย นุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ใช้เป็นแนวทางรณรงค์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์อย่างเหมาะสม เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ แบ่งการ รณรงค์ออกเป็น 3 ด้าน 1.สงกรานต์แบบไทย ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณี ชู เอกลักษณ์ท้องถิ่น 2.การรณรงค์ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ งดใช้รถบรรทุกตระเวนเล่นน้ำ รวมถึงการ ห้ามใช้แปรงและสีต่างๆ 3.การรณรงค์จัดกิจกรรมทุกชีวาปลอดภัย กำหนดเวลาเปิด-ปิด กิจกรรม สถานบันเทิง งด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นลดปัจจัยเสี่ยงของการใช้ถนน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>ขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว นายสุกษม อามระดิษ อดีตเลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรณีที่ สบส.ระบุว่า สมาคมแพทย์แผนไทยฯ ออกใบประกาศนียบัตรเกือบ 1 แสนคน ยืนยันว่าตัวเลขไม่ถึง เพราะตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนในปี 2540 มีหมอนวดอยู่ในระบบ 3-4 หมื่นราย ที่ตกหล่นไปช่วงน้ำท่วม และมีการย้ายที่ตั้งสมาคมฯ อีก 1-2 หมื่นราย รวมแล้วไม่เกิน 6 หมื่นราย แต่ตัวเลขที่ สบส.อ้าง มีการรวมเอาหน่วยงานอื่นเข้ามาด้วย และเมื่อมี พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 สบส. ได้ทำหลักสูตรการเรียนการสอนกลาง แล้วให้สมาคมไปเปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้สอดคล้อง ซึ่งสมาคมฯ ก็ทำ แต่ช่วงหนีน้ำท่วม ข้อมูลที่เหลือไม่สมบูรณ์จึงประกาศผ่านเฟซบุ๊กให้สมาชิกไปแสดงตนเพื่อส่งรายชื่อให้ สบส.ต่อมา สบส.ทำหนังสือครั้งที่ 1 ให้สมาคมฯ ชี้แจง แต่เนื่องจากยังไม่พร้อมจึงขอเลื่อนไป 30 วัน แต่ยังไม่ทันครบ 30 วัน สบส.ก็มีหนังสือเวียนถึง สสจ. ทั่วประเทศ ระบุว่าขึ้นทะเบียนหมอนวดที่ถือใบประกาศของสมาคมฯ ทั้งนี้ จะส่งเรื่องให้ศาลปกครองตีความ และส่งเรื่องถึง สบส. ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนกรณีที่ถูกแจ้งความเรื่องฉ้อโกงนั้น จะให้ทนายเข้าชี้แจงที่ สภ.เมืองนนทบุรี ในสัปดาห์หน้าเช่นกัน และได้ให้ทนายความเตรียมข้อมูลฟ้องร้องผู้บริหาร สบส. ฐานผิดมาตรา 77 ตามรัฐธรรมนูญ</p>
<p>มติชน</p>	<p>การงดจ่ายไฟผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>-เสนอข่าว นายสิทธิชัย บัญบุตร รองหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาจากกรณีเกิดกระแสไฟฟ้ากชวิจรณ์บนโซเซียลเกี่ยวกับการประกาศให้บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงไปลงทะเบียนกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อขอใช้สิทธิ "ยกเว้นการงดจ่ายไฟ" ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ โครงการดังกล่าวมีอยู่จริงโดยเป็นความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับสภาอากาศไทยที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเดินเครื่องมือทางการแพทย์ โดยโครงการนี้สรุปให้เข้าใจง่ายคือผู้ที่มาลงทะเบียนทางการไฟฟ้าจะยังไม่ตัดไฟทันทีเมื่อมียอดค้างชำระเกินกำหนด โดยให้สิทธิค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน และหากเกินก่อนตัดไฟจะมีการแจ้งเตือนด้วยหนังสือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ส่วนที่ประชาชนสงสัยว่าลงทะเบียนแล้วได้ใช้ไฟฟ้าฟรีนั้นเป็นความเข้าใจผิดเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ประกันสุขภาพต่างดาว</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างดาวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวตามที่ สธ. เสนอ โดยสธ.รายงานไว้ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในรพ.ในไทย แต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลจึงก่อให้เกิดปัญหาหนี้สูญแก่สถานพยาบาลโดยเฉพาะภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมาตรการคุ้มครองชาวต่างชาติทางด้านสุขภาพ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องผลักดันนโยบายการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการนำร่องในกลุ่มคนต่างดาวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวระยะ 1 ปี เนื่องจากผู้ขอรับการตรวจลงตราฯ กลุ่มดังกล่าวหมายถึงกลุ่มคนต่างดาวทุกสัญชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีอายุการตรวจลงตรา 1 ปี และขออยู่ต่อ ได้ปีต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทอื่น ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างดาวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวให้มีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org สำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าการทำประกันสุขภาพของไทยตามที่กำหนด</p>
<p>ผวก.รายวัน 360 องศา</p>	<p>พยาบาลเล่นโทรศัพท์ขณะดูแลผู้ป่วย</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพผู้ช่วยพยาบาลหญิงเล่นเกมในมือถือขณะที่มืออีกข้างถือเครื่องปั๊มช่วยหายใจ ล่าสุด นพ.นพดล พิษณวงศ์ รอง ผอ.รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าว ด้าน ทนายรัชพล ศิริสาคร ระบุว่า หากเป็นการเล่นโทรศัพท์ขณะดูแลผู้ป่วยจนทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย อาจมีความผิดข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามประมวล กม.อาญา มาตรา 291</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p>คุมเข้มอาหารปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ธเรศ กริษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.दनัย ถิวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าว สา'สุข รวมใจ "สู้อาหารปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์" โดยปีนี้คาดว่าหน้าร้อนอุณหภูมิจะสูงถึง 43 องศาเซลเซียส สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปเฉลิมฉลองและท่องเที่ยว สิ่งที่น่าห่วงคือในช่วงหน้าร้อนเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติส่งผลให้เกิดโรกระบบทางเดินอาหารจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานช่วงหน้าร้อนมีนาคม-พฤษภาคมปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง รวม 339,176 ราย เสียชีวิต 5 ราย และในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-25 มีนาคม พบผู้ป่วยจำนวน 54,516 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดดูแลความปลอดภัยอาหารหน้าร้อน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสำนักงานสสจ.ประสานการทำงานกับอปท. ควบคุมกำกับสถานประกอบการด้านอาหาร และส่งเสริมและดำเนินการตามแนวทางGREEN For all ในหน่วยงานสังกัดสธ. เช่น รพ.อาหารปลอดภัย โรงอาหารปลอดภัย(GREEN Canteen) และให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เรื่อง "5 ถูก เพื่ออาหารปลอดภัย" คือ ชื้ออาหารถูกที่ ล้างถูกวิธี ปปรุงถูกสุขลักษณะ เก็บอาหารถูกต้อง บริโภคอาหารถูกหลักของกรมอนามัย และการแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย</p>
มติชน ข่าวสด สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5 NBT	<p>วันอหิสติกโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี สหประชาชาติกำหนดให้เป็น "วันอหิสติกโลก" ปีนี้เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็กอหิสติก เปิดใจยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัวและสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการรักษา ย้ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานหากพบสัญญาณเตือน "ไม่สบตา ไม่พาที่ ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง" ให้รีบพาเข้ารับการตรวจวินิจฉัย เพราะการได้รับการบำบัดฟื้นฟูในช่วงเด็กอายุ 2-5 ปีแรก จะให้ผลดีต่อการพัฒนาสมอง ทำให้เด็กสามารถมีชีวิตปกติแบบคนทั่วไปได้ดี กรมฯได้มอบหมายให้ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นรพ.ในสังกัดที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอหิสซึม ดำเนินการพัฒนาศูนย์รวมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงานในชีวิตจริง ส่งเสริมการใช้ความสามารถพึ่งพาตนเองเพื่อลดภาระและเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกและครอบครัว รวมทั้งดำเนินการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาในเด็กออทิสติก อายุ 2-5 ปี ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเพิ่มจากร้อยละ 8.51 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 56.85 ในปี 2561</p>
เว็บไซต์newtv	<p>มอบอุปกรณ์คนพิการถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามภักโทยสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้พิการใน จ.นครราชสีมาจำนวน 173 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.2562 อุปกรณ์ที่มอบในวันนี้มีทั้งหมด 307 ชิ้น มูลค่า 3.7 ล้านบาท ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลประเทศสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์และสหพันธรัฐเยอรมัน ประกอบด้วยรถนั่งคนพิการ 6 ชนิดพิเศษที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ รถเข็นผู้ใหญ่ที่ป่วยติดเตียง รถเข็นเด็กอ่อนที่กล่อมเนื้ออ่อนแรง รวม 118 คัน ที่เหลืออีก189 รายการ เป็นอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ โดยที่มอาสาสมัครระดับมืออาชีพทั้งไทยและต่างประเทศ จะปรับขนาดรถเข็นนั่งทุกคันและเบาแรงนั่ง ให้เหมาะกับสภาพความพิการแต่ละคน จนถึงขณะนี้มีผู้พิการรับความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 30,000 คน จากการติดตามผลพบว่า ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ96 ใช้ชีวิตได้สุขสบายขึ้น มีความสุขในระดับมากสูงถึงร้อยละ 99.5</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>โรคต่อหิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคต่อหินเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตา มักพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันพบว่าแม้แต่เด็กเล็ก ๆ มีความเสี่ยงที่จะเป็นต่อหินได้เช่นกัน ซึ่งความร้ายแรงของโรคนี้คือ หากปล่อยไว้จนอาการลุกลามกระทั่งมองไม่เห็นแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หมั่นสังเกตความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดกับดวงตาของลูกหลาน และพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างทันที่</p> <p>พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า โรคต้อหินเป็นโรคที่สัมพันธ์กับความดันในลูกตาสูงขึ้นจนประสาทตาซึ่งเป็นตัวนำการมองเห็นไปสู่สมองถูกทำลายทำให้สูญเสียลานสายตา ซึ่งต้อหินที่พบในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิด และต้อหินที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น การใช้ยาหยอดตาเป็นเวลานาน เด็กที่เป็นภูมิแพ้มีอาการตาแดงมากผู้ปกครองซื้อยาหยอดตาใช้เองโดยไม่ปรึกษาจักษุแพทย์และใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ความดันตาสูงขึ้นชั่วคราวถูกทำลายจนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด อย่างไรก็ตามหากพบว่าเด็กมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา เช่น ไม่มอง ไม่จับวัตถุสิ่งของ เหมือนมองไม่เห็น ควรพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติ สำหรับวิธีการรักษาโรคต้อหินในเด็กอาจรักษาด้วยยา หรือผ่าตัด โดยจักษุแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม</p>
ไทยรัฐ	<p>ดูแลสุขภาพหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กล่าวว่า ปลัด สธ. เป็นห่วงช่วงหน้าร้อน กลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำวิธีป้องกันโรค โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว หมั่นล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย สถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่</p>
เดลินิวส์	<p>ไข้หวัดใหญ่ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ. พบผู้ป่วยเดือนละประมาณ 12,000 ราย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวและมีมลพิษจากฝุ่น PM. 2.5 ส่วนเดือนมี.ค.พบผู้ป่วยลดลงเหลือ 6,000 ราย ได้กำชับให้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง กทม.ได้จัดเตรียมวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 5,000 โดส และยังได้รับวัคซีนจาก สปสช. เป็นวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์อีก 7,000 โดส ทั้งนี้ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง ในเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2562 หากได้ผลดีจะพิจารณาจัดซื้อต่อไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>อุตสาหกรรมทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจัดทำโครงการ The Regional Industry Tie-up program ศึกษาประเทศที่มีศักยภาพด้านการตลาด การค้า การลงทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจและเทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีข้อสรุปว่าไทยเหมาะสมที่สุดใน การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพราะรัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และจากการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ในอาเซียน พบมีมูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ 5.2 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 1% ของตลาดโลก การให้บริการทางการแพทย์เติบโตรวดเร็ว และความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ขยายตัวขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนปี 2564</p>